

**แถลงการณ์****กรณีผลการติดเชื้อโควิด-19 พนักงานอากเนย์**

อากเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ขอให้ข้อมูลว่าปัจจุบันมีพนักงานจำนวน 1 ราย ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ ชั้น 4 อาคารอากเนย์ สีลม สำนักงานใหญ่ ได้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากมีประวัติการสัมผัสโรคจากบุคคลใกล้ชิดที่เป็นผู้ติดเชื้อซึ่งอยู่นอกบริษัท โดยทันทีที่พนักงานคนดังกล่าวทราบเรื่องว่าผู้ใกล้ชิดติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้รับแจ้งให้หัวหน้างานทราบเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564

จากนั้น พนักงานคนดังกล่าวจึงได้เข้าพบพบแพทย์ทันทีเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 และอยู่ในการเฝ้าระวังอาการตามกระบวนการควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (self-quarantine at home) ตามแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และบริษัทได้ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้ออาคารทุกชั้นทันที ในวันที่ 6 มกราคม 2564 โดยใช้มาตรการทำความสะอาดเดียวกันกับโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงตามแนวทางการป้องกันโรคของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ต่อมาในวันที่ 7 มกราคม 2564 ผลตรวจของพนักงานคนดังกล่าวได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และขณะนี้เข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลเอกชน ย่านบางแค เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับมาตรการและขั้นตอนในการดูแลพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องจะปฏิบัติตามระเบียบวิธีและแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข คือการติดตามไหม้ไลน์พร้อมระบุผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อให้เข้ารับการรักษาและเฝ้าระวังอาการอย่างเคร่งครัด พร้อมปิดพื้นที่อาคารชั้น 4 เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 มกราคม 2564 และจัดทำความสะอาดแบบ Big Cleaning รวมถึง ติดตามสถานการณ์และประสานงานกับภาครัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินมาตรการด้านอาชีวอนามัยแบบต่อเนื่อง ด้วยการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้า-ออกอาคารทุกรายตลอดทั้งวัน ห้ามบุคคลภายนอกเข้าภายในอาคาร พนักงานและลูกค้าสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตั้งแต่บริเวณทางเข้าอาคาร หน้าลิฟท์ และทางเข้าแต่ละแผนกในทุกระดับ พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ และแบ่งทีมปฏิบัติงานออกเป็น ชุด A และ B สลับกันเข้าปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินทางและสร้างระยะห่างด้านสุขอนามัย และยังคงสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

อากเนย์ ยังมุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความใส่ใจ ห่วงใย และรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการ พนักงานทุกคน เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยและร่วมกันก้าวข้ามสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยกัน

ขอแสดงความนับถือ  
ฝ่ายสื่อสารองค์กรอากเนย์